
ส ำเนำ 
รำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองแวง 

สมัยวิสำมัญท่ี  ๑  ประจ ำปี  ๒๕๖๓ 
วันที่  ๒๔  กุมภำพันธ์  ๒๕๖๓ 

ณ  ห้องประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองแวง 
 

ผู้มำประชุม 
ล ำดับที่ ชื่อ  -   สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ 

๑ นางมยุรา  อาจวิชิต ประธานสภาฯ มยุรา  อาจวิชิต  
๒ นายสมบัติ จันทะมนตรี รองประธานสภาฯ สมบัติ จันทะมนตรี  
๓ นายวิชัย  คงนอก สมาชิกสภาฯ ม.๒ วิชัย  คงนอก  
๔ นายนาวี  จันสายออ สมาชิกสภาฯ ม.๓ นาวี  จันสายออ  
๕ นายชนะเทพ  อาวรุณ สมาชิกสภาฯ ม.๓ รุ่งทวี  อาวรุณ  
๖ นายสมัย  เลขนอก สมาชิกสภา ฯ ม.๔ สมัย  เลขนอก  
๗ นายพิษณุ   เป็นสุข สมาชิกสภาฯ ม.๔ พิษณุ   เป็นสุข  
๘ นายวิชัย พงษ์รัตน์ สมาชิกสภาฯ ม.๕ วิชัย พงษ์รัตน์  
๙ นางสายยนต์  ถาวรหมื่น สมาชิกสภาฯ ม.๕ สายยนต์  ถาวรหมื่น  

๑๐ นางนิตยา   นวลศรี สมาชิกสภาฯ ม.๖ นิตยา   นวลศร ี  
๑๑ นายสุนทร ค าภีระ สมาชิกสภาฯ ม.๖ สุนทร ค าภีระ  
๑๒ นายอ านาจ  เคล้าเหลือง สมาชิกสภาฯ ม.๘ ลา  
๑๓ นายเล็ง แก้วอุดร สมาชิกสภาฯ ม.๑๐ เล็ง แก้วอุดร  
๑๔ นายวิเชียรพันธ์  แสงจิต สมาชิกสภาฯ ม.๑๑ วิเชียรพันธ์  แสงจิต  
๑๕ นายชัยชนะ  หาญกุดเลาะ สมาชิกสภาฯ ม.๑๑ ชัยชนะ  หาญกุดเลาะ  
๑๖ นายเจียม   เสนาหาญ สมาชิกสภาฯ ม.๑๒ ขาด  
๑๗ นายอุทัย  เมี้ยนกลาง สมาชิกสภาฯ ม.๑๒ อุทัย  เมี้ยนกลาง  
๑๘ นายสุบรรณ์  พื้นหินลาด สมาชิกสภาฯ ม.๑๔ สุบรรณ์  พื้นหินลาด  
๑๙ นายสุระ  ไตหนองเป็ด สมาชิกสภาฯ ม.๑๕ สุระ  ไตหนองเป็ด  
๒๐ นายทองเลิศ  ชากันฑ์ สมาชิกสภาฯ ม.๑๖ ทองเลิศ  ชากันฑ์  
๒๑ นายจ าปา  หาวิชา สมาชิกสภาฯ ม.๑๖ จ าปา  หาวิชา  
๒๒ นายใบ   ลีบ่อน้อย สมาชิกสภาฯ ม.๑๗ ใบ   ลีบ่อน้อย  
๒๓ นายทองอยู่  โพธิ์สะเดา สมาชิกสภาฯ ม.๑๗ ทองอยู่  โพธิ์สะเดา  
๒๔ นายจรูญ  สุขศรี สมาชิกสภาฯ ม.๑๘ จรูญ  สุขศร ี  
๒๕ นายแสวง  ปัชชาเขียว สมาชิกสภาฯ ม.๑๘ แสวง  ปัชชาเขียว  
๒๖ นายสุชาติ  ยิ้มเสงี่ยม สมาชิกสภาฯ ม.๑๙ สุชาติ  ยิ้มเสงี่ยม  
๒๗ นายทองมี  ศรีตะวัน สมาชิกสภาฯ ม.๑๙ ทองมี  ศรีตะวัน  
๒๘ นายสายทอง  จ านงศิลป์ สมาชิกสภาฯ ม.๒๐ สายทอง  จ านงศิลป์  
๒๙ นางสายเพชร  ศรีบุญเรือง สมาชิกสภาฯ ม.๒๐ สายเพชร  ศรีบุญเรือง  
๓๐ นางสาวประคอง  คลองไข่น้ า ปลัด อบต. เลขานุการสภาฯ ประคอง  คลองไข่น้ า  



๒ 
ผู้เข้ำร่วมประชุม 

ล ำดับที่ ชื่อ  -   สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ 
๑ นายนิคม  อบมาลี นายก  อบต. นิคม  อบมาลี  
๒ นายบุ หาญกุดเลาะ รองนายก อบต. บุ หาญกุดเลาะ  
๓ นายชาติชาย อาจสนาม รองนายก อบต. ชาติชาย อาจสนาม  
๔ นายถวัลย์ สมศักดิ์ศรี เลขานุการนายก อบต. ถวัลย์ สมศักดิ์ศรี  
๕ นายทะเบียน สีทาทน ผู้ใหญ่บ้าน ม.๘ ทะเบียน สีทาทน  
๖ นายศิวรักษ์ เจริญขามป้อม นายช่างโยธาปฏิบัติงาน ศิวรักษ์ เจริญขามป้อม  
๗ นายประทีป กังวลงาน หัวหน้าส านักปลัด ประทีป กังวลงาน  
๘ นางกนกขวัญ ชัยประสิทธิ์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กนกขวัญ ชัยประสิทธิ์  
๙ นางสาวทิพวรรณ ศรีนอก ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ทิพวรรณ ศรีนอก  
     

 

ผู้ที่มาประชุม  ๒๗  คน   
ผู้เข้าร่วมประชุม             ๙  คน 
ผู้ที่ไม่มาประชุม    ๒  คน 

๑.นายอ านาจ เค้าเหลือง ส.อบต.ม.๘ 
๒.นายเจียม เสนาหาญ ส.อบต.ม.๑๒ 

เริ่มประชุมเวลำ   ๐๙.๓๐  น. 
 เมื่อได้เวลาประชุม  นางสาวประคอง  คลองไข่น้ า  เลขานุการสภาฯ  เรียนเชิญ  นางมยุรา  อาจวิชิต  
ประธานสภา อบต.หนองแวง  กล่าวเปิดประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 
ระเบียบวำระท่ี  ๑ เรื่องประธำนแจ้งให้ท่ีประชุมทรำบ 
นางมยุรา  อาจวิชิต ๑.๑  มีสมาชิกลาการประชุมคือ นายอ านาจ เค้าเหลือง ส.อบต.ม.๘,  
ประธานสภาฯ  สมาชิกท่ีขาดการประชุมคือ นายเจียม เสนาหาญ ส.อบต.ม.๑๒ 
ที่ประชุม  -รับทราบ 
ระเบียบวำระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งที่แล้ว  
นางมยุรา  อาจวิชิต -เนื่องจากการประชุมมีความต่อเนื่องท าให้การบันทึกรายงานการประชุมยังไม่เรียบร้อยจึง 
ประธานสภาฯ  ขอให้รับรองรายงานการประชุมในคราวต่อไป 
ที่ประชุม  -รับทราบ 
ระเบียบวำระท่ี  ๓ กระทู้ 
   -ไม่มี- 
ระเบียบวำระท่ี  ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจำรณำ 

๔.๑  เรื่องกำรพิจำรณำโครงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำภัยแล้งประจ ำปี ๒๕๖๓ โดยกำร
ขุดเจำะบ่อบำดำลในพื้นที่สำธำรณประโยชน์ในต ำบลหนองแวง 

นางมยุรา  อาจวิชิต - เรื่องการพิจารณาโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งประจ าปี ๒๕๖๓ 
ประธานสภาฯ  ให้ผู้บริหารชี้แจงรายละเอียดเพ่ือให้สภาฯพิจารณา 
 
 



๓ 
นายนิคม อบมาลี  -เหตุผลที่ขอเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖๓ เนื่องจากการป้องกันและ 
นายกอบต. แก้ไขปัญหาภัยแล้ง ประจ าปี ๒๕๖๓ ต าบลหนองแวงจะด าเนินการขุดเจาะบ่อบาดาล ซึ่ง

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงยื่นหนังสือครั้งแรกไปยังกรมทรัพยากรน้ าบาดาล และ
กรมทรัพยากรน้ าบาดาลได้แจ้งให้กลับมายื่นตรวจสอบเอกสารที่ดินกับอ าเภอว่ามีเอกสาร
ครบทุกจุดที่จะท าการเจาะหรือไม่  เมื่อดูรายละเอียดแล้วที่ดินส่วนใหญ่เป็นที่สปก. และท่ีดิน
วัดที่จะด าเนินการขุดเจาะเป็นที่สาธารณประโยชน์ซึ่งหมู่บ้านอุทิศให้เป็นเวลานานหลายปี 
ท าให้ไม่สามารถสรุปได้ว่าเอกสารที่ดินที่วัดตั้งอยู่นั้นเป็นที่ของใคร จึงถือว่าที่ดินของวัดเป็นที่
สาธารณประโยชน์ ซึ่งได้หารือกับจังหวัด ทรัพยากรน้ าบาดาลจังหวัด และกรมทรัพยากรน้ า
บาดาลเขต ๔ ตามระเบียบให้ท าหนังสือยื่นไปยังที่ดิน โดยระบุก าหนดจุด ชื่อเลขหมายจุดชุด
ระวางเขตเนื้อที่ ๑ ต่อ ๕๐,๐๐๐ ซึ่งการด าเนินการอาจมีความล่าช้า เนื่องจากการแก้ไข
ปัญหาภัยแล้งนั้นเป็นเรื่องเร่งด่วน กรมที่ดินจึงมีหนังสือแจ้งมาว่า การขอใช้ พ้ืนที่
สาธารณประโยชน์ให้เป็นอ านาจของนายอ าเภอ ส่วนการขออนุญาตขุดเจาะน้ าบาดาลก็
ปฏิบัติตามระเบียบเหมือนเดิม จึงให้แต่ละหมู่บ้านก าหนดจุดที่จะท าการขุดเจาะ ปัญหาคือ 
หากด าเนินการเจาะแล้วไม่มีน้ า ก็ไม่สามารถท าการเบิกจ่ายได้ ประชาชนในหมู่บ้านก็ยัง
ประสบปัญหาเรื่องน้ าแก้ปัญหาไม่ ได้  ดั งนั้น จึ งขอให้ทางสมาชิกสภาฯแจ้ง พ้ืนที่
สาธารณประโยชน์จุดใดบ้างจะท าการขุดเจาะ เพ่ือที่จะได้ท าหนังสือยื่นไปตามขั้นตอนต่อไป 

นายวิชัย คงนอก -บ้านหนองปล้อง หมู่ที่ ๒ จุดที่ ๑ ทีส่าธารณประโยชน์ เนื้อท่ี ๑ งาน 
ส.อบต.ม.๒ ทิศเหนือ ติดกับอ่างเก็บน้ าห้วยหินร่อง  ทิศใตต้ิดกับทางสาธารณประโยชน์ 
 ทิศตะวันออก ติดกับที่ดินของนายเก ทานาม ทิศตะวันตกติดกับอ่างเก็บน้ าห้วยหินร่อง 
 จุดที่ ๒ สระน้ าบ้านหนองปล้อง เนื้อที ่๓ ไร่ ทิศเหนือติดกับทางสาธารณะ ทิศใต้ติดกับที่ดิน

ของนายสมนึก เก้ือกูลวงศ์และนางพ่วง  เงินพรมราช  ทิศตะวันออกติดกับทางสาธารณะ  
ทิศตะวันตกติดกับที่ดินของนายหม่ า ปานจ ารูญ และ นางมูล พรเมือง 

นายนาวี จันสายออ -บ้านห้วยไผ่ใต้ หมู่ที่ ๓ จุดที่ ๑ ทีส่าธารณประโยชน์ เนื้อท่ี ๑๒ ไร่ 
ส.อบต.ม.๓ ทิศตะวันออกติดกับทางสาธารณะห้วยไผ่ใต้-ห้วยม่วง ทิศใต้ติดกับทางสาธารณะ และที่ดิน

ของนายจิตร คงค า  ทิศตะวันตกติดกับล าห้วยสาธารณะ ทิศเหนือติดกับท่ีดินของนายหวั่น 
แสนเทพ ซึ่งที่ดินจุดนี้เดิมเป็นหอประปาของหมู่บ้าน ซึ่งปัจจุบันไม่ได้ใช้แล้ว 

 จุดที่ ๒ ทีส่าธารณประโยชน์ติดกับวัด  ทิศตะวันออกติดกับถนนสาธารณะ ทิศเหนือติดกับวัด 
ทิศตะวันตกติดกับที่ดินของนายสุดใจ โคกแดง และทิศใต้ติดกับล าห้วย 

นายพิษณุ เป็นสุข -บ้านนารี หมู่ที่ ๔  จุดที่ ๑ ที่ท าการกองทุนหมู่บ้าน เนื้อที่ ๑ ไร่ ทิศเหนือ ติดกับท่ีดินของ 
ส.อบต.ม.๔ นายบุญมี ดีสวน  ทิศตะวันตกติดกับที่ดินสาธารณประโยชน์ศาลา SML ทิศใต้ติดกับถนน

สาธารณะ ทิศตะวันออกติดกับนายค าหมื่น ชากัณฑ์ 
 จุดที่ ๒ วัดสวนป่าบ้านนารี หมู่ที่ ๔  เนื้อท่ี ๒๑ ไร่ ทิศเหนือติดกับคลองส่งน้ า ทิศใต้ติดกับ

ที่ดินของนายสมหมาย ศรีสะพุง ทิศตะวันออกติดกับคลองส่งน้ า ทิศตะวันตกติดกับที่ดินของ
นายผัน อ่ิมนารี 

นายวิชัย พงษ์รัตน์ -บ้านห้วยม่วง  หมู่ที่ ๕ จุดที่ ๑ ทีส่าธารณประโยชน์ เนื้อท่ี ๓๕ ไร่ 
ส.อบต.ม.๕ ทิศใต้ติดกับท่ีดินนายบุ้ม ขอเชื่อมกลาง ทิศเหนือติดกับถนนสาธารณะ ทิศตะวันออกติดกับ

ถนนสาธารณะ ทิศตะวันตกติดกับถนนสาธารณะ 
 



๔ 
 จุดที่๒ ทีส่าธารณประโยชน์(ป่าช้า) เนื้อท่ี ๑๑ ไร่ ทิศตะวันออกติดกับถนนสาธารณะ         

ทิศเหนือติดกับท่ีดินนายบุ้ม ขอเชื่อมกลาง ทิศตะวันตก ติดกับท่ีดินของนายบุ้ม ขอเชื่อม
กลาง ทิศใต้ติดกับที่ดินของนางลอง ตรีโยธา 

นายสุนทร ค าภีระ -บ้านห้วยหว้า หมู่ที่ ๖ จุดที่ ๑ ทีส่าธารณประโยชน์หนองนาโมเดล ทิศตะวันออกติดกับ 
ส.อบต.ม.๖ ที่ดินของนายทอง  ต้ังนารี  ทิศเหนือติดกับท่ีดินของนายกันยา ทิศใต้ติดกับล าห้วยสาธารณะ 

จุดที่ ๒ สระน้ าสาธารณะ หน้ารร.บ้านห้วยหว้า ทิศตะวันออกติดกับท่ีดินของ นายสฤษดิ์ 
สมัตถะ ทิศใตต้ิดกับล าห้วยสาธารณะ  ทิศตะวันตกติดกับ ถนนสาธารณะ ทิศเหนือติดกับ 
ถนนสาธารณะ 

นางมยุรา อาจวิชิต -เนื่องจากสมาชิกสภาฯ ม.๘ ติดภารกิจ จึงขอเชิญท่านผู้ใหญ่บ้านสะพุงเหนือ หมู่ที่ ๘ ชี้แจง 
ประธานสภาฯ ต่อที่ประชุม 
นายทะเบียน สีทาทน -ขอชี้แจงต่อที่ประชุมดังนี้  บ้านสะพุงเหนือ หมู่ที่ ๘ เป็นที่ดินที่ราษฎรอุทิศให้ คือที่ดินของ 
ผู้ใหญ่บ้าน ม.๘ นางสมใจ ถือลาภ  ทิศเหนือติดกับท่ีดินของ นางหลอด ศรีนวลจันทร์ ทิศตะวันออกติดกับ

ที่ดินของนางสีดา ลาภทวี ทิศใต้ติดกับที่ดนิของนางประกอบ บัวทอง ทิศตะวันตกติดกับถนน
สาธารณะ 

นางมยุรา อาจวิชิต -บ้านนาเจริญ หมู่ที่ ๙  จุดที่ ๑ ที่สาธารณประโยชน์บริเวณวัด ทิศเหนือติดกับทางสาธารณะ 
ประธานสภาฯ ทิศใต้ติดกับท่ีดินของนางเนาวรัตน์ ศิริสุทธา ทิศตะวันออกติดกับท่ีดินของนางหนูเล็ก ดาปุย

ทิศตะวันตกติดกับที่ดินของนางอ าพร ญาติพันธ์  
จุดที่ ๒ ทีส่าธารณประโยชน์บริเวณวัด  ทิศเหนือติดกับท่ีสาธารณะ ทิศใต้ติดกับถนน
สาธารณะ ทิศตะวันออกติดกับที่ดินนางค าพลอย ภูสีดวง ทิศตะวันตกติดกับที่สาธารณะ 

นายเล็ง แก้วอุดร -บ้านโคกสง่า หมู่ที่ ๑๐ จุดที ่๑ ทีส่าธารณประโยชน์บริเวณวัด เนื้อท่ี ๖ ไร่ ๓ งาน 
ส.อบต.ม.๑๐ ทิศเหนือติดกับถนนสาธารณะ ทิศตะวันออกติดกับถนนสาธารณะ ทิศตะวันตกติดกับที่ดิน

ของนางลม  ด่านหลุด ทิศใต้ติดกับท่ีดินของนายภิรมย์ ด่านหลุด 
 จุดที่ ๒ ทีส่าธารณประโยชน์หน้ารร.บ้านโคกสง่า ซึ่งจะก่อสร้างตลาดนัดชุมชน มีเนื้อท่ี          

๑๐ ไร่ ทิศตะวันออกติดกับที่ดินของ นายบุญเลิศ ชัยประเสริฐ ทิศเหนือ ติดกับป่าช้า        
ทิศตะวันตกติดกับที่ดินของนายนวล มิ่งผล ทิศใต้ติดกับถนนหนองบัวแดง-บ้านโหล่น 

นายวิเชียรพันธ์ แสงจิต -บ้านห้วยไผ่เหนือ หมู่ที่ ๑๑ จุดที่ ๑ ศูนย์เรียนรู้ฯบ้านห้วยไผ่เหนือ เนื้อที่ ๑ ไร่ 
ส.อบต.ม.๑๑ ทิศตะวันออกติดกับคลองส่งน้ า ทิศใต้ติดกับถนนสาธารณะ ทิศเหนือและทิศตะวันตกติดกับ

ที่ดินของนายนาวี หาญกุดเลาะ 
นายอุทัย เมี้ยนกลาง -บ้านหนองส าราญ หมู่ที่ ๑๒ จุดที่ ๑ บริเวณสระห้วยไผ่ เนื้อท่ี ๙ ไร่ 
ส.อบต.ม.๑๒  ทิศเหนือติดกับล าห้วยไผ่ ทิศใต้ติดกับทางสาธารณะ ทิศตะวันออกติดกับถนนหนองส าราญ- 

โสกรัง ทิศตะวันตกติดกับทางสาธารณะ 
จุดที่ ๒ ทีส่าธารณประโยชน์บริเวณวัดติดกับศพด.หนองส าราญ ทิศเหนือติดกับถนน
สาธารณะ ทิศตะวันออกติดกับถนนสาธารณะ ทิศใต้ติดกับถนนสาธารณะ ทิศตะวันตกติดกับ
สนามชัยทัศน์ 
จุดที่ ๓ ทีส่าธารณประโยชน์บริเวณโรงน้ าดื่มบ้านหนองส าราญ ทิศเหนือ ติดกับท่ีดิน 
นายจันดา ทิพย์ห้วยหว้า ทิศใต้ ติดกับถนนสาธารณะ ทิศตะวันออกติดกับถนนสาธารณะ  
ทิศตะวันตกติดกับที่ดินของนายสมบัติ สอนสั่ง 
 



๕ 
นายสมบัติ จันทะมนตรี -บ้านหัวสนาม หมู่ที่ ๑๓ จุดที่ ๑ ทีส่าธารณประโยชน์บริเวณประปาหอถังสูง เนื้อที่ ๓ ไร่ 
รองประธานสภาฯ ทิศเหนือติดกับถนนสาธารณะ ทิศใต้ติดกับถนนสาธารณะ ทิศตะวันตกติดกับทางสาธารณะ 

ทิศตะวันออกติดกับท่ีดินของนายห า นามวงษา  
จุดที่ ๒ ทีส่าธารณประโยชน์บริเวณประปาหอถังสูงวัดสนามชัย  ทิศเหนือติดกับทาง
สาธารณะ ทิศใต้ติดกับที่ดินของนายอุดม กองผา ทิศตะวันออกติดกับที่ดินของนางสุดา พล
เสน ทิศตะวันตกติดกับที่ดินของนางระเบียบ ตั้งพาณิชย์ 

นายสุบรรณ พื้นหินลาด -บ้านหนองประดู่ หมู่ที่ ๑๔ จุดที่ ๑ ทีส่าธารณประโยชน์บริเวณวัดสามัคคีข้างหอประปา 
ส.อบต.ม.๑๔  เดิม ทิศเหนือติดกับถนนสาธารณะ ทิศตะวันตกติดกับที่ดินของนางกองพัน ขวกเขียว  

จุดที่ ๒ ทีส่าธารณประโยชน์บริเวณโรงงานปุ๋ยด้านทิศเหนือของวัด ติดกับบ้านของนางทอง
หนัก  

นายสุระ ไตหนองเป็ด -บ้านท่าแจ้ง หมู่ที่ ๑๕ จุดที่ ๑ ทีส่าธารณประโยชน์บริเวณสนามกีฬาภายในหมู่บ้าน เนื้อที่  
ส.อบต.ม.๑๕  ไร่ ๒ งาน ทิศเหนือ ติดกับท่ีของนางสมบัติ พลธรรม นางทองพูน ศุ่มบุศรี                      

นายแก้วกล้า ดีหามแห ทิศตะวันออก ติดกับท่ีดินของนายสุรศักดิ์ บุญคล้าย ทิศใต้ ติดกับ
ถนนสาธารณะ  ทิศตะวันตกติดกับที่ดินของนางสุปราณี พลสุข 

 จุดที่ ๒ บริเวณบ้านของนางละมุน ปาปะตัง กว้าง ๓ เมตร ยาว ๓ เมตร ทิศเหนือ          
ทิศตะวันออก ทิศตะวันตก ติดกับบ้านนางละมุน ปาปะตัง ทิศใต้ติดกับถนนสาธารณะ 

นายจ าปา หาวิชา -บ้านทรัพย์อุดม หมู่ที่ ๑๖ ขออนุญาตก่อสร้างประปาหอถังสูง และบริเวณท่ีจะท าการ 
ส.อบต.ม.๑๖ ก่อสร้างเป็นทีด่ินของนายตะวัน คลองโนนกอกซึ่งอุทิศให้ ทิศตะวันตกติดกับทางสาธารณะ 

ทิศใต้ติดกับสระน้ าสาธารณะ ทิศตะวันออกติดกับทางสาธารณะ ทิศเหนือติดกับท่ีดินของ
นายสวัสดิ์ พงษ์สิน 

นายใบ ลีบ่อน้อย -บ้านสนามชัย หมู่ที่ ๑๗ จุดที่ ๑ ทีส่าธารณประโยชน์บริเวณลานเอนกประสงค์ของหมู่บ้าน  
ส.อบต.ม.๑๗ เนื้อท่ี ๔ ไร่ ทิศตะวันตกติดกับสระน้ าสาธารณะ ทิศใต้ติดกับถนนสาธารณะ ทิศตะวันออกติด

กับท่ีดินของนางค าพอง แสงจิตร  ทิศเหนือติดกับท่ีดินของนายบุญกอง อ่างชิน 
 จุดที่ ๒ ทีส่าธารณประโยชน์ บริเวณหอประปาขาว เนื้อที่ ๓ ไร่ ทิศเหนือติดกับท่ีดินของนาง

บัว เพชรนอก ทิศใต้ติดกับถนนสาธารณะ ทิศตะวันตกติดกับที่ดินของนายเขียว พงพะกิจ 
ทิศตะวันออกติดกับท่ีดินของนางบัว เพชรนอก 

 จุดที่ ๓ ทีส่าธารณประโยชน์หัวมุมถนนเส้นสนามชัย นารี เนื้อท่ี ๒๐ ตร.ว. ทิศเหนือติดกับ
ถนนสาธารณะ ทิศใต้ติดกับถนนสาธารณะ ทิศตะวันตกติดกับถนนสาธารณะ ทิศตะวันออก
ติดกับท่ีดินของนายสมพงษ์ เพชรนอก 

นายจรูญ สุขศรี -บ้านนาเจริญใต้ หมู่ที่ ๑๘ จุดที่ ๑ ทีส่าธารณประโยชน์บริเวณวัด ทิศเหนือติดกับท่ีดินของ 
ส.อบต.ม.๑๘ นายสังวาลย์ ทิศตะวันตกติดกับถนนสาธารณะ ทิศใต้ติดกับถนนสาธารณะ ทิศตะวันออกติด

สระน้ าสาธารณะ 
นายสุชาติ ยิ้มเสงี่ยม -บ้านดวงสวรรค์ หมู่ที่ ๑๙ จดุที่ ๑ ทีส่าธารณประโยชน์บริเวณฉางข้าวชุมชน ทิศเหนือติด 
ส.อบต.ม.๑๙ กับท่ีดินของนายอุทัย วรนาม ทิศตะวันออกติดกับถนนสาธารณะ ทิศใต้ติดกับท่ีดินของนาง

ทองเปลี่ยน วรนาม ทิศตะวันตกติดกับที่ดินของนางทองสา แทนวิสุทธิ์ 
 
 
 



๖ 
 จุดที่ ๒ ทีส่าธารณประโยชน์บริเวณศาลา SML ทิศเหนือติดกับถนนสาธารณะ ทิศตะวันออก

ติดกับถนนสาธารณะ ทิศใต้ติดกับท่ีดินของนางมณี ยศรุ่งเรือง ทิศตะวันตกติดกับที่ดินของ
นายไพรวัลย์ พรมคุลี 

 จุดที่ ๓ บริเวณสระน้ าสาธารณประโยชน์ ทิศเหนือติดกับที่ดินของนายอ าพร มาหามแห          
ทิศตะวันตกติดกับที่ดินของนายอ าพร มาหามแห  ทิศตะวันออกติดกับที่ดินของนายสุรัตน์ 
พลประเสริฐ ทิศใต้ติดกับที่ดินของนายสุรัตน์ พลประเสริฐ  

นายสายทอง จ านงศิลป์ -บ้านห้วยม่วงพัฒนา หมู่ที่ ๒๐ จุดที่ ๑ ทีส่าธารณประโยชน์บริเวณสระประมง เนื้อที่ ๙ ไร่ 
ส.อบต.ม.๒๐ ทิศเหนือติดกับท่ีดินของนายบุญยง มาตตรา ทิศใต้ติดกับท่ีดินของนางผัน ภิญโญพันธ์ 

ทิศตะวันออกติดกับท่ีดินของนายเจียม เสนาหาญทิศตะวันตกติดกับที่ดินนายบัวลา แสนภูธร 
จุดที่ ๒ ทีส่าธารณประโยชน์บริเวณวัดบ้านห้วยม่วง เนื้อท่ี ๑๒ ไร่ 
ทิศเหนือติดกับนายบุญท า จ าปาแก้ว ทิศใต้ติดกับถนนสาธารณะ ทิศตะวันตกติดกับสระน้ า
สาธารณะ ทิศตะวันออกติดกับถนนสาธารณะ 
จุดที่ ๓ ทีส่าธารณประโยชน์ ศาลา SML  เนื้อท่ี ๒ งาน 

นายชาติชาย อาจสนาม -บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๑ จุดที่ ๑ ที่สาธารณประโยชน์บริเวณสระน้ าหนองแวง เนื้อที่ ๙ ไร่ 
รองนายกอบต. ทิศเหนือติดกับท่ีของนายบุญมี บุญชมภู ทิศใต้ติดกับท่ีดินนางเข็ม ชุมฟาง ทิศตะวันออกติด

กับวัด ทิศตะวันตกติดกับท่ีดินของนายโสนิต ยาพิมพ์ 
 จุดที่ ๒ ที่สาธารณประโยชน์บริเวณวัด ทิศเหนือติดกับท่ีดินของนายบุญมี บุญชมภู ทิศใต้ติด

กับท่ีดินของนายสุวรรณ เหมนอก ทิศตะวันออกติดกับทางสาธารณะ ทิศตะวันตกติดกับสระ
น้ าสาธารณะ 

นางสาวประคอง คลองไข่น้ า- เนื่องจากสมาชิกสภาฯ ม.๗ ไม่มีแต่ได้รับการประสานงานจากผู้ใหญ่บ้าน ม.๗ ว่ามีความ 
ปลัดอบต. เดือดร้อนและมีความประสงค์ที่จะขุดเจาะบ่อบาดาลเช่นกันโดยได้แจ้งจุดที่จะด าเนินการดังนี้ 
 จุดที่ ๑ ที่สาธารณประโยชน์บริเวณวัด ทิศเหนือติดกับถนนสาธารณะ ทิศใต้ติดกับถนน

สาธารณะ ทิศตะวันตกติดกับทางสาธารณะ ทิศตะวันออกติดกับโรงเรียนบ้านหนองกุง 
 จุดที่ ๒ บริเวณสระน้ าสาธารณะ ทิศเหนือติดกับป่าชุมชน ทิศใต้ติดกับท่ีดินของนางส่วย        

จันที ทิศตะวันออกติดกับท่ีดินของนางส่วย จันที ทิศตะวันตกติดกับที่ดินของนางหนูพิศ         
ชัยรส 

นางมยุรา อาจวิชิต -ท่านสมาชิกสภาฯก็ได้อภิปรายครบทุกหมู่บ้านแล้ว ซึ่งปัจจุบันภัยแล้งเป็นปัญหาที่ต้องท า 
ประธานสภาฯ การป้องกันและแก้ไขเป็นการเร่งด่วง ส าหรับจุดที่จะด าเนินการขุดเจาะบ่อบาดาลนั้น ขอให้

ทุกท่านท าแผนที่ส่งที่อบต.อีกครั้งเพ่ือจะได้ระบุแนวเขตที่ถูกต้องชัดเจน  
มีสมาชิกสภาฯท่านใดที่จะอภิปรายหรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมอีกหรือไม ่ เมื่อไม่มี
สมาชิกสภาฯท่านใดอภิปราย ต่อไปจะเป็นการขอมติที่ประชุมสภาฯเห็นชอบโครงการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ประจ าปี ๒๕๖๓ โดยการขุดเจาะบ่อบาดาลในพ้ืนที่
สาธารณประโยชน์ภายในต าบลหนองแวง หรือไม่ 

ที่ประชุม  -มีมติเห็นชอบ  ๒๖  เสียง  งดออกเสียง  ๑  เสียง 
 
 
 
 



๗ 
 ๔.๒ กำรพิจำรณำรำยกำรเปลี่ยนแปลงค ำชี้แจงงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ 

พ.ศ.๒๕๖๓ 
นางมยุรา  อาจวิชิต -เรื่องการเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓  ส าหรับ 
ประธานสภาฯ  โครงการที่ขอเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายมี ๓ โครงการ คือ หมู่ที่ ๒๐ หมู่ที่ ๘  

และ หมู่ที่ ๑๐ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้างที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็น
อ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น   เหตุผลและความจ า เป็นในการขอเปลี่ ยนแปลง                        
เชิญฝ่ายบริหารชี้แจงรายละเอียดเพื่อให้สภาฯพิจารณา 

นายนิคม อบมาลี  -การเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓  เพ่ือให้สภา 
นายกอบต.ฯ  อบต.หนองแวงพิจารณาอนุมัติ รายละเอียดดังนี้ 

๑.โครงกำรก่อสร้ำงถนนคสล.ในหมู่บ้ำน บ้ำนห้วยม่วงพัฒนำ หมู่ที่ ๒๐   ข้อควำมเดิม 
แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดรายจ่ายค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทรายจ่ายค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการ/รายการ  โครงการก่อสร้างถนน คสล.
ในหมู่บ้าน บ้านห้วยม่วงพัฒนา หมู่ที่ ๒๐  จ านวน  ๔๐๐,๐๐๐ บาท  เพ่ือจ่ายเป็น          
ค่าก่อสร้างถนน คสล.ในหมู่บ้าน บ้านห้วยม่วงพัฒนา หมู่ที่ ๒๐  สายที่ ๑ กว้าง  ๔ ม.            
ยาว ๓๒.๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ถมดินไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ ม. หรือมีพ้ืนที่ คสล.ไม่น้อยกว่า  
๑๓๐  ตร.ม. สายที่ ๒ กว้าง ๓ ม. ยาว ๔๓ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ถมดินไหล่ทางข้างละ ๐.๒๐ ม.  
หรือมีพ้ืนที่ คสล.ไม่น้อยกว่า  ๑๒๙ ตร.ม สายที่ ๓ กว้าง ๔ ม.ยาว ๔๒ ม. หนา ๐.๑๕ ม.  
ถมดินไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ ม. หรือมีพ้ืนที่คสล.ไม่น้อยกว่า ๑๖๘ ตร.ม สายที่ ๔ กว้าง ๔ ม.              
ยาว ๘๘ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ถมดินไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ ม. หรือมีพ้ืนที่ คสล.ไม่น้อยกว่า  
๓๕๒ ตร.ม  ตามแบบ อบต.ก าหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จ านวน ๑ ป้าย ตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุน (อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๑-๒๕๖๕ หน้า ๗๘ ล าดับที่ ๙๑) 
ข้อควำมใหม่ แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดรายจ่ายค่าท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง  ประเภทรายจ่ายค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค   โครงการ/รายการ  โครงการ
ก่อสร้างถนน คสล.ในหมู่บ้าน บ้านห้วยม่วงพัฒนา หมู่ที่ ๒๐ จ านวน  ๓๐๐,๐๐๐  บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.ในหมู่บ้าน บ้านห้วยม่วงพัฒนา หมู่ที่ ๒๐ สายที ่๑ กว้าง 
๔ ม. ยาว ๓๒ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ถมดินไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ ม. หรือมีพ้ืนที่ คสล.ไม่น้อย
กว่า  ๑๒๘  ตร.ม. สายที่ ๒  กว้าง ๓  ม.ยาว ๔๓ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ถมดินไหล่ทางข้างละ 
๐.๒๐ ม. หรือมีพ้ืนที่ คสล.ไม่น้อยกว่า  ๑๒๙ ตร.ม สายที่ ๓ กว้าง ๔ ม. ยาว ๗๓ ม. หนา 
๐.๑๕ ม.ถมดินไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ ม. หรือมีพ้ืนที่ คสล.ไม่น้อยกว่า  ๒๙๒ ตร.ม ตามแบบ 
อบต.ก าหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จ านวน ๑ ป้าย ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน (อยู่ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๑-๒๕๖๕ หน้า ๗๘ ล าดับที่  ๙๑) 
ข้อควำมใหม่ แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนนงบ  ลงทุนหมวดรายจ่ายเงินอุดหนุน 
ประเภทรายจ่าย  เงินอุดหนุนส่วนราชการ โครงการ/รายการ  อุดหนุนโครงการขยายเขต
ไฟฟ้าเข้าสู่พ้ืนที่การเกษตร บ้านห้วยม่วงพัฒนา หมู่ที่ ๒๐ จ านวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่าย
เป็นค่าอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ าเภอหนองบัวแดง ในการด าเนินการตามโครงการ
ขยายเขตไฟฟ้าเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านห้วยม่วงพัฒนา หมู่ที่ ๒๐ (รายละเอียดตามแบบ
แปลนของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ าเภอหนองบัวแดง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน  



๘ 
(อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๑-๒๕๖๕ หน้า ๘๑ ล าดับที่ ๑๐๙ ) เหตุผลและความจ าเป็น
ในการขอเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงของโครงการ เพ่ือโอนงบประมาณบางส่วนอุดหนุนการไฟฟ้า
เนื่องจากเกษตรกรต้องใช้ไฟฟ้าในการสูบน้ าบาดาลเพ่ือบรรเทาภัยแล้ง 
๒.โครงกำรก่อสร้ำงถนนคสล.ในหมู่บ้ำน หมู่ที่ ๘ บ้ำนสะพุงเหนือ    
ข้อควำมเดิม แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดรายจ่ายค่าที่ดินและ 
สิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่ายค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการ/รายการ  โครงการ 
ก่อสร้างถนน คสล.ในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ บ้านสะพุงเหนือ  จ านวน  ๔๙๙,๐๐๐  บาท  เพ่ือจ่าย
เป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.ในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ บ้านสะพุงเหนือ กว้าง ๔  ม. ยาว ๒๓๓ ม. 
หนา ๐.๑๕ ม. ถมดินไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ ม. หรือมีพ้ืนที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๙๓๒  ตร.ม. 
ตามแบบ อบต.ก าหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จ านวน ๑ ป้าย ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน  
(อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๑-๒๕๖๕ หน้า ๗๖ ล าดับที่ ๗๙) 
ข้อควำมใหม่ แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดรายจ่ายค่าท่ีดินและ 
สิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่ายค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการ/รายการ  โครงการ 
ก่อสร้างถนน คสล.ในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ บ้านสะพุงเหนือ  จ านวน  ๔๐๐,๐๐๐  บาท  เพ่ือจ่าย
เป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.ในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ บ้านสะพุงเหนือ กว้าง ๔ ม. ยาว ๑๘๗ ม.  
หนา ๐.๑๕ ม. ถมดินไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ ม. หรือมีพ้ืนที่ คสล.ไม่น้อยกว่า  ๗๔๘  ตร.ม.  
ตามแบบ อบต.ก าหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จ านวน ๑ ป้าย ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน  
(อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๑-๒๕๖๕ หน้า ๗๖ ล าดับที่ ๗๙) 
ข้อควำมใหม่ แผนงานเคหะและชุมชน งานงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
งบลงทุน หมวดรายจ่ายค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่ายค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
โครงการ/รายการ ขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ บ้านสะพุงเหนือ จ านวน ๙๙,๐๐๐ บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ บ้านสะพุงเหนือ วางท่อประปา พีวีซี     
เส้นผ่านศูนย์กลาง ๒ นิ้ว ยาว ๗๒๕ เมตร ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน (อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
๒๕๖๑-๒๕๖๕ หน้า ๗๓ ล าดบัที่ ๖๔) เหตุผลและความจ าเป็นในการขอเปลี่ยนแปลงค า
ชี้แจงของโครงการ เพื่อใช้ประชาชนได้ใช้น้ าอุปโภคในหมู่บ้านได้อย่างทั่วถึง  
๓.โครงกำรก่อสร้ำงศำลำอเนกประสงค์ บ้ำนโคกสง่ำ หมู่ที่ ๑๐ 
ข้อควำมเดิม แผนงานเคหะและชุมชน งานอาคารต่างๆ งบลงทุน หมวดรายจ่ายค่าที่ดินและ 
สิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่ายค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการ/รายการ  โครงการ 
ก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ประจ าหมู่บ้าน บ้านโคกสง่า หมู่ที่ ๑๐ จ านวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ประจ าหมู่บ้าน บ้านโคกสง่า หมู่ที่ ๑๐ กว้าง        
๖ ม. ยาว ๑๖ ม. และลานคสล.เอนกประสงค์ มีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า ๖๗๓ ตร.ม. ตามแบบอบต.
ก าหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จ านวน ๑ ป้าย ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน(อยู่ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ๒๕๖๑-๒๕๖๕ หน้า ๘๒ ล าดับที่ ๑๑๘) 
ข้อควำมใหม่ แผนงานเคหะและชุมชน งานอาคารต่างๆ งบลงทุน หมวดรายจ่ายค่าที่ดินและ 
สิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่ายค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการ/รายการ  โครงการ
ก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ประจ าหมู่บ้าน บ้านโคกสง่า หมู่ที่ ๑๐ จ านวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ประจ าหมู่บ้าน บ้านโคกสง่า หมู่ที่  ๑๐              
กว้าง ๔.๕ ม. ยาว ๔๐ ม. พ้ืนที่ใช้สอย ๓๕๒ ตร.ม. ตามแบบอบต.ก าหนด  



๙ 
พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จ านวน ๑ ป้าย ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน(อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
๒๕๖๑-๒๕๖๕ หน้า ๘๒ ล าดับที่ ๑๑๘) เหตุผลและความจ าเป็นในการขอเปลี่ยนแปลงค า
ชี้แจง เนื่องจากแบบเดิมเป็นอาคาร ไม่ตรงกับความต้องการของชาวบ้านซึ่งจะใช้เป็นสถานที่
ตลาดนัดชุมชนใช้ในการจ าหน่ายสินค้า พืชผลต่างๆ 

นางมยุรา  อาจวิชิต -ตามท่ีฝ่ายบริหารได้ชี้แจงรายละเอียด เหตุผลและความจ าเป็นในการขอเปลี่ยนแปลงค า 
ประธานสภาฯ ชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ทั้ง ๓ โครงการมีสมาชิกสภาฯท่านใดมีข้อสงสัยที่จะสอบถามหรือ

แสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมอีกหรือไม ่  
นายสายทอง จ านงศิลป์ -เหตุผลและความจ าเป็นในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงโครงการก่อสร้างถนนคสล.  
ส.อบต.ม.๒๐ บ้านห้วยม่วงพัฒนา ม.๒๐ เนื่องจากราษฎรในหมู่บ้านมีความต้องการไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร 

เพ่ือใช้ในการสูบน้ าบาดาล ปัจจุบันใช้น้ ามันซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่สูงมาก ดังนั้นหากมีไฟฟ้าเพ่ือ
การเกษตรใช้ ก็สามารถท่ีจะช่วยให้ประหยัดค่าใช้จ่ายให้กับเกษตรกรได้มากข้ึน จ าเป็นที่
จะต้องได้รับการแก้ไข จึงได้มีการประชุมประชาคมหมู่บ้าน เพื่อขอเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ดังกล่าว 

นางมยุรา อาจวิชิต -เนื่องจากสมาชิกสภาฯของม.๘ ติดภารกิจ เชิญผู้ใหญ่บ้านสะพุงเหนือ ชี้แจงเหตุผลที่ขอ 
ประธานสภาฯ เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงต่อที่ประชุมเพ่ือประกอบการพิจารณาของสภาฯ 
นายทะเบียน สีทาทน -ขอชี้แจงเหตุผลในการขอเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงโครงการก่อสร้างถนน คสล. เป็น โครงการ 
ผู้ใหญ่บ้านสะพุงเหนือ ขยายเขตประปาในหมู่บ้าน เนื่องจากในหมู่บ้านมีหอประปา ๒ จุด จุดที่ ๑ ได้ท าการก่อสร้าง

ตั้งแต่ปี ๒๕๔๑ ท าให้ท่อประปาอุดตัน น้ าไหลไม่สะดวก ไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้น้ า
ของประชาชนในหมู่บ้าน ส่วนจุดที่ ๒ นั้นน้ ามีน้อย จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องวางท่อประปา
จากประปาตัวเก่า จ านวน ๗๒๕ เมตร เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในหมู่บ้าน
จึงได้มีการประชุมประชาคมหมู่บ้าน เพื่อขอเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี ดังกล่าว 

นางมยุรา อาจวิชิต -เชิญสมาชิกสภาฯม.๑๐ ชี้แจงเหตุผลที่ขอเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณต่อที่ประชุม 
ประธานสภาฯ  เพ่ือประกอบการพิจารณาของสภาฯ 
นายเล็ง แก้วอุดร -ขอชี้แจงเหตุผลและความจ าเป็นในการขอเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงโครงการก่อสร้างอาคาร 
ส.อบต.ม.๑๐ เอนกประสงค์ บ้านโคกสง่า หมู่ที่ ๑๐ เนื่องจากแบบเดิมนั้นเป็นอาคารหลังใหญ่ แต่ราษฎรใน

หมู่บ้านต้องการเป็นอาคารตลาดนัด เพื่อใช้เป็นพ้ืนที่ส าหรับน าสินค้า พืชผลทางการเกษตร 
สินค้าเกษตรในชุมชนมาจ าหน่าย ซึ่งอาคารแห่งนี้อยู่ในท าเลที่เหมาะเนื่องจากติดกับถนนเส้น
หนองบัวแดง-บ้านโหล่น เมื่อมีการจ าหน่ายสินค้า ก็จะท าให้ประชาชนในหมู่บ้านมีรายได้ จึง
อยากได้อาคารเป็นแนวยาว พร้อมติดตั้งไฟส่องสว่าง  จึงได้มีการประชุมประชาคมหมู่บ้าน 
เพ่ือขอเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีดังกล่าว 

นางมยุรา  อาจวิชิต -มีสมาชิกสภาฯท่านใดมีข้อสงสัยที่จะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมอีกหรือไม ่ 
ประธานสภาฯ  ต่อไป จะเป็นการขอมติที่ประชุมสภาฯเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ทั้ง ๓ โครงการ หรือไม่ 
ที่ประชุม  -ไม่มีผู้ใดเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติมอีก และมีมติเห็นชอบ ๒๖  เสียง งดออกเสียง  ๑  เสียง 
 
 
 



๑๐ 
  ๔.๓.กำรขอใช้พื้นที่ของกำรประปำส่วนภูมิภำค สำขำหนองบัวแดง ในกำรก่อสร้ำงวำงท่อ

ขยำยเขตจ ำหน่ำยในเขตพื้นที่ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองแวง  
นางมยุรา อาจวิชิต -เรื่องการขออนุญาตใช้พื้นที่ของการประปาส่วนภูมิภาค สาขาหนองบัวแดง ในการก่อสร้าง 
ประธานสภาฯ  วางท่อขยายเขตจ าหน่ายในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง  
    เชิญฝ่ายบริหารชี้แจงต่อที่ประชุม 
นายนิคม อบมาลี -ตามหนังสือการประปาส่วนภูมิภาค สาขาหนองบัวแดง ที่ มท ๕๕๒๑๐-๒๗/๖๔๙ ลงวันที่  
นายกอบต.ฯ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ เรื่อง แผนงานก่อสร้างวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน้ าในพ้ืนที่ องค์การ

บริหารส่วนต าบลหนองแวง ซึ่งได้ระบุให้เป็นญัตติเห็นชอบต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองแวงในการขออนุญาตใช้พ้ืนที่ของการประปาส่วนภูมิภาค สาขาหนองบัวแดง การ
ก่อสร้างวางท่อขยายเขตจ าหน่ายในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
แวง เนื่องจากอ่างเก็บน้ าล าสะพุงที่ก าลังก่อสร้างนั้น เป็นแหล่งน้ ามาตรฐานและที่สะอาด แต่
ในการขอใช้พื้นที่นั้น ได้มีเงื่อนไขข้อตกลงดังนี้ 

  ๑.การประปาส่วนภูมิภาค ต้องต่อระบบประปาให้หมู่บ้านทุกหมู่บ้านในเขตต าบลหนองแวง 
ทุกหมู่บ้านต้องได้ใช้น้ า 

  ๒.ยกเว้นค่าธรรมเนียมในการขออนุญาตใช้น้ าประปาให้ทุกครัวเรือน 
  ๓.คิดค่าใช้จ่ายในการใช้น้ าประปา ไม่เกินหน่วยละ ๗ บาท 
  ซึ่งการประปาส่วนภูมิภาค สาขาหนองบัวแดง แจ้งว่าจะต้องท าเรื่องหารือกับทางหน่วยงาน

ต้นสังกัดเพ่ือด าเนินการตามข้ันตอนต่อไป 
นางมยุรา  อาจวิชิต -ตามท่ีฝ่ายบริหารได้ชี้แจงรายละเอียด มีสมาชิกสภาฯท่านใดมีข้อสงสัยที่จะสอบถามหรือ
ประธานสภาฯ  แสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมอีกหรือไม ่  
นายสุชาติ ยิ้มเสงี่ยม -เห็นด้วย ซึ่งหากการประปาส่วนภูมิภาค สาขาหนองบัวแดง คิดค่าใช้จ่ายในการใช้น้ า 
ส.อบต.ม.๑๙ หน่วยละไม่เกิน ๗ บาท ซึ่งถือว่าไม่แพง และชาวบ้านก็จะได้ใช้น้ าที่สะอาด ได้มาตรฐานเห็น

ด้วยแต่ก็ให้เป็นไปตามเงื่อนไขข้อตกลง 
นายทองเลิศ ชากัณฑ์ -เห็นด้วย กับการก่อสร้างระบบประปา ของการประปาส่วนภูมิภาค สาขาหนองบัวแดง  
ส.อบต.ม.๑๖  เพราะในอนาคตท้ังต าบลจะได้ใช้น้ าที่สะอาดและมีมาตรฐาน ซึ่งการคิดค่าใช้จ่ายในการใช้น้ า 

ก็ไม่แพง เห็นด้วยแต่ก็ให้เป็นไปตามเงื่อนไขข้อตกลง 
นายใบ ลีบ่อน้อย  -เนื่องจากได้สอบถามกับการประปาส่วนภูมิภาค ซ่ึงตามเงื่อนไขข้อแรก การวางท่อระบบน้ า 
ส.อบต.ม.๑๗ ในหมู่บ้านนั้นเป็นหน้าที่ของกปภ.อยู่แล้ว แต่จะมีการลดค่าใช้จ่ายในเรื่องของการติดตั้ง

มิเตอร์ครัวเรือนละ ๕๐๐ บาท ส่วนการคิดค่าใช้จ่ายในการใช้น้ านั้น การประปาส่วนภูมิภาค
แจ้งว่าจะคิดในอัตราเดียวกันทั่วประเทศ คือ หน่วยละ ๑๐.๓๐ บาท ซึ่งก็ต้องแจ้งในกับ
ประชาชนได้ทราบว่าในการก่อสร้างครั้งแรกนั้นให้ท าการต่อท่อ วางท่อไว้รอเลยเพ่ือจะได้
ประหยัดค่าใช้จ่าย หากด าเนินการภายหลังทางการประปาส่วนภูมิภาคจะคิดค่าใช้จ่าย
ครัวเรือนละ ๔,๐๐๐ บาท ส าหรับการขอใช้พื้นที่ในการก่อสร้างฯก็เห็นด้วย เพื่อที่ประชาชน
ในต าบลจะได้มีน้ าที่สะอาดและได้มาตรฐานแต่ก็ให้เป็นไปตามเงื่อนไขข้อตกลง 

นายสมบัติ จันทะมนตรี -ส าหรับการก่อสร้างวางท่อขยายเขตน้ าประปา ของการประปาส่วนภูมิภาคถือว่าเป็นเรื่องที่ดี  
รองประธานสภาฯ เพราะจะท าให้ต าบลหนองแวงเจริญขึ้น มีน้ าใช้ที่สะอาด แต่ก็ยังกังวลว่าน้ าจะไหลสะดวก

ตลอดเวลาหรือไม่ เนื่องจากประชาชนในอ าเภอหนองบัวแดงก็มีการใช้น้ าเยอะ  
 



๑๑ 
รวมกับประชาชนต าบลหนองแวงอีก ก็เกรงว่าจะท าให้ไม่สะดวกในการใช้น้ า เห็นด้วยแต่ก็ให้
เป็นไปตามเงื่อนไขข้อตกลง 

นายเล็ง แก้วอุดร -ในการใช้น้ าประปาซึ่งจะท าการก่อสร้างนั้น เนื่องจากว่าต าบลหนองแวงเป็นเจ้าของพ้ืนที่ใน 
ส.อบต.ม.๑๐ การขอใช้ก็ต้องมีเง่ือนไขข้อตกลงเป็นธรรมดา แต่ก็มีเรื่องกังวลว่าถ้าเกิดปัญหาน้ าไม่ไหล การ

ประปาส่วนภูมิภาคจะด าเนินการแก้ไขปัญหาได้ทันทีหรือไม่เห็นด้วยแต่ก็ให้เป็นไปตาม
เงื่อนไขข้อตกลง 

นายใบ ลีบ่อน้อย  -หลายท่านวิตกกังวลเรื่องน้ าประปาจะพอใช้หรือไม่ ซึ่งการประปาส่วนภูมิภาคได้แจ้งว่า ใน 
ส.อบต.ม.๑๗ การก่อสร้างการผลิตน้ าประปานั้น จะท าการก่อสร้างที่อ่างเก็บน้ าล าสะพุงทั้งระบบ เนื่องจาก

ในอ าเภอหนองบัวแดงนั้นแหล่งน้ าดิบไม่เพียงพอต่อการผลิตน้ า จึงจะด าเนินการไปพร้อมกับ
การก่อสร้างอ่างเก็บน้ าล าสะพุง ซึ่งเชื่อได้ว่าพ้ืนที่ต าบลหนองแวงนั้นจะมีน้ าประปาใช้
เพียงพอแน่นอน  

นายทองมี ศรีตะวัน -การขออนุญาตใช้พื้นที่ในการก่อสร้างวางท่อขยายเขตประปาของการประปาส่วนภูมิภาคนั้น 
ส.อบต.ม.๑๙ ไม่มีความกังวลเรื่องการใช้น้ า เนื่องจากจะยังคงใช้ประปาหมู่บ้านส ารองไว้เช่นเดิม หากเกิด

ปัญหาน้ าไม่ไหล หรือไหลไม่ทั่วถึง ไม่สะดวกก็ยังมีประปาหมู่บ้านรองรับ เห็นด้วยแต่ก็ให้
เป็นไปตามเงื่อนไขข้อตกลง 

 
นางมยุรา  อาจวิชิต -มีสมาชิกสภาฯท่านใดมีข้อสงสัยที่จะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมอีกหรือไม ่  
ประธานสภาฯ  ในการเห็นชอบการขออนุญาตใช้พื้นที่ของการประปาส่วนภูมิภาค สาขาหนองบัวแดง ในการ

ก่อสร้างวางท่อขยายเขตจ าหน่ายในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
แวง และต้องเป็นไปตามเงื่อนไขข้อตกลง ดังนี้  

  ๑.การประปาส่วนภูมิภาค ต้องต่อระบบประปาให้หมู่บ้านทุกหมู่บ้านในเขตต าบลหนองแวง 
ทุกหมู่บ้านต้องได้ใช้น้ า 

  ๒.ยกเว้นค่าธรรมเนียมในการขออนุญาตใช้น้ าประปาให้ทุกครัวเรือน 
  ๓.คิดค่าใช้จ่ายในการใช้น้ าประปา ไม่เกินหน่วยละ ๗ บาท 
   ต่อไป จะเป็นการขอมติที่ประชุมสภาฯ เห็นชอบหรือไม่ 
ที่ประชุม  -ไม่มีผู้ใดเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติมอีก และมีมติเห็นชอบ ๒๖  เสียง งดออกเสียง  ๑  เสียง 
 ๔.๔.กำรขอใช้พื้นที่ของกรมทำงหลวงชนบท ในกำรก่อสร้ำงสะพำนข้ำมล ำน้ ำชี บริเวณ 

บ้ำนห้วยไผ่ใต้-บ้ำนท่ำช้ำง 
นางมยุรา อาจวิชิต -เรื่องการขออนุญาตใช้พื้นที่ของกรมทางหลวงชนบท ในการก่อสร้างสะพานข้ามล าน้ าชี  
ประธานสภาฯ  บ้านห้วยไผ่ใต-้บ้านท่าช้าง เชิญฝ่ายบริหารชี้แจงต่อที่ประชุม 
นายนิคม อบมาลี  -โครงการก่อสร้างสะพานข้ามล าน้ าชี บริเวณบ้านห้วยไผ่ใต้-บ้านท่าช้าง ของกรมทางหลวง 
นายกอบต.ฯ  ชนบท ซึ่งโครงการนี้กรมทางหลวงชนบทได้ท าการออกแบบเสร็จเรียบร้อยแล้ว ต่อไปจะเป็น 

ขั้นตอนในการก่อสร้าง  จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องมีมติประชุมสภาฯ ในการอนุญาตให้ใช้
พ้ืนที่ในการก่อสร้าง ซึ่งโครงการดังกล่าวหากด าเนินการแล้วเสร็จจะท าให้ประชาชนที่สัญจร
ไปมาได้รับความสะดวกเป็นอย่างมากในการใช้เส้นทาง 

นางมยุรา  อาจวิชิต -ตามท่ีฝ่ายบริหารได้ชี้แจงรายละเอียด มีสมาชิกสภาฯท่านใดมีข้อสงสัยที่จะสอบถามหรือ 
ประธานสภาฯ แสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ 
 



๑๒   
นายใบ ลีบ่อน้อย  -โครงการก่อสร้างสะพานข้ามล าน้ าชี บริเวณบ้านห้วยไผ่ใต้-บ้านท่าช้าง ของกรมทางหลวง 
ส.อบต.ม.๑๗ ชนบท เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการมาก เนื่องจากหากก่อสร้างแล้วเสร็จจะท าให้มีความ

สะดวกมากในการเดินทาง ประหยัดเวลาท าให้เดินทางได้เร็วมากขึ้น เห็นด้วยกับโครงการนี้ 
นายสมบัติ จันทะมนตรี -เห็นด้วยกับการก่อสร้างสะพานข้ามล าน้ าชี บริเวณบ้านห้วยไผ่ใต้-บ้านท่าช้าง ซึ่งต่อไปหาก 
รองประธานสภาฯ จะเดินทางไปยังจังหวัดเพชรบูรณ์ก็จะประหยัดเวลาในการเดินทางมากข้ึน การขนถ่ายพืชผล

ทางการเกษตรของประชาชนก็จะท าได้สะดวกยิ่งข้ึน 
นายวิชัย พงษ์รัตน์ -เนื่องจากกรมทางหลวงชนบทได้ลงพ้ืนที่ชี้แจงรายละเอียดโครงการก่อสร้างสะพานข้าม         
ส.อบต.ม.๒๐ ล าน้ าชีบริเวณบ้านห้วยไผ่ใต้-บ้านท่าช้าง ให้กับประชาชนได้เข้าใจซึ่งก็ได้เข้าร่วมพร้อมกับ

ผู้น าหลายๆท่าน กรมทางหลวงชี้แจงมีงบประมาณในการก่อสร้างอยู่หลายสถานที่แต่ต้องมี
การท าประชาคมความต้องการเสนอซ่ึงที่ไหนท าก่อนก็มีสิทธิ์ที่จะได้รับงบประมาณก่อน 
โครงการนี้หากแล้วเสร็จจะท าให้ประชาชนได้รับประโยชน์เป็นอย่างมาก ดังนั้นจึงเห็นด้วยกับ
โครงการก่อสร้างในครั้งนี้  

นายเล็ง แก้วอุดร -เห็นด้วยกับการก่อสร้างสะพานข้ามล าน้ าชี บริเวณบ้านห้วยไผ่ใต้-บ้านท่าช้าง ซึ่งต่อไปจะท า 
ส.อบต.ม.๑๐ ให้การขนถ่ายพืชผลทางการเกษตรของประชาชนก็จะท าได้สะดวกยิ่งขึ้น เนื่องจากวันที่กรม

ทางหลวงชนบทลงพื้นที่นั้นก็ได้ร่วมรับฟังด้วย ซึ่งชี้แจงว่าถนนที่จะท าการก่อสร้างนั้นมีความ
กว้าง ๙ เมตร และลาดยางอย่างมีมาตรฐาน จะท าให้ประชาชนได้รับความสะดวกเป็นอย่าง
มาก 

นายใบ ลีบ่อน้อย  -ตามท่ีท่านสมาชิกสภาฯแจ้งว่า ถนนมีความกว้าง ๙ เมตรนั้น เนื่องจากถนนสาย 
ส.อบต.ม.๑๗ หนองบัวแดง-ห้วยม่วงนั้นเป็นความรับผิดชอบของ อบจ. ไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบของกรม

ทางหลวงชนบท ถ้าจะด าเนินการก็ต้องเป็นอบจ.ที่ด าเนินการ แต่ก็เห็นด้วยกับโครงการ
ก่อสร้างในครั้งนี้ 

นายทองมี ศรีตะวัน -ขออภิปรายเห็นด้วยกับโครงการก่อสร้างในครั้งนี้ การก่อสร้างสะพานข้ามล าน้ าชีบริเวณ 
ส.อบต.ม.๑๙ บ้านห้วยไผ่ใต้-บ้านท่าช้าง ที่กรมทางหลวงชนบทแจ้งว่ามีความกว้าง ๙ เมตรนั้น ระบุเฉพาะ

จุดที่จะก่อสร้างสะพานเท่านั้น ส่วนถนนในหมู่บ้านนั้นก็ยังเป็นความรับผิดชอบของอบจ.
เช่นเดิม  

นางมยุรา  อาจวิชิต -มีสมาชิกสภาฯท่านใดมีข้อสงสัยที่จะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมอีกหรือไม ่  
ประธานสภาฯ  ต่อไปจะเป็นการขอมติที่ประชุมในการเห็นชอบการขออนุญาตใช้พื้นที่ของกรมทางหลวง

ชนบทในการก่อสร้างสะพานข้ามล าน้ าชีบริเวณบ้านห้วยไผ่ใต้-บ้านท่าช้าง หรือไม่ 
ที่ประชุม  -ไม่มีผู้ใดเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติมอีก และมีมติเห็นชอบ ๒๖  เสียง  งดออกเสียง  ๑  เสียง 

๔.๕.กำรอนุญำตใหใ้ช้พื้นที่ในกำรก่อสร้ำงสะพำนข้ำมล ำน้ ำชี-ท่ำบ้ำน 
นางมยุรา อาจวิชิต -เรื่องการอนุญาตใช้พื้นทีใ่นการก่อสร้างสะพานข้ามล าน้ าชี-ท่าบ้าน เชิญฝ่ายบริหารชี้แจง 
ประธานสภาฯ  ต่อที่ประชุม 
นายนิคม อบมาลี  -โครงการก่อสร้างสะพานข้ามล าน้ าชี-ท่าบ้าน เนื่องจากมีความจ าเป็นที่จะต้องมีมติประชุม 
นายกอบต.ฯ สภาฯ ในการอนุญาตให้ใช้พื้นที่ในการก่อสร้าง เพ่ือยื่นประกอบการของบประมาณกับ

หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง หากได้รับอนุมัติงบประมาณโครงการจะท าให้ประชาชนที่สัญจร
ไปมาได้รับความสะดวกเป็นอย่างมากในการใช้เส้นทาง 

 
 



๑๓ 
นายสมบัติ จันทะมนตรี -เห็นด้วยกับการอนุญาตให้ใช้พ้ืนที่ทก่อสร้างสะพานข้ามล าน้ าชี-ท่าบ้าน บริเวณจาก 
รองประธานสภาฯ หนองแวงไปยังบ้านทุ่งสว่างซึ่งก็เป็นจุดที่ชาวบ้านต้องการ เนื่องจากพ่ีน้องต าบลหนองแวง

บางส่วนก็มีการท าการเกษตรอยู่ฝั่งบ้านทุ่งสว่าง ซึ่งต่อไปหากมีการก่อสร้าง หรือได้รับ
งบประมาณมา ก็จะท าให้ประหยัดเวลา และได้รับความสะดวกมากยิ่งขึ้น 

นายเล็ง แก้วอุดร -การอนุญาตใช้พื้นที่ในการก่อสร้างสะพานข้ามล าน้ าชี-ท่าบ้าน ซึ่งต่อไปจะท าให้การขนถ่าย 
ส.อบต.ม.๑๐ พืชผลทางการเกษตรของประชาชนก็จะท าได้สะดวกยิ่งขึ้น ในการอนุญาตให้ใช้พ้ืนที่ครั้งนี้

เพ่ือประกอบการยื่นเสนอของบประมาณจากหน่วยงานต่างๆ ก็เห็นด้วย 
นายใบ ลีบ่อน้อย  -ในการอนุญาตให้ใช้พื้นที่ครั้งนี้เพื่อประกอบการยื่นเสนอของบประมาณจากหน่วยงานต่างๆ  
ส.อบต.ม.๑๗ ที่เก่ียวข้องก็เห็นด้วย เนื่องจากหากได้รับการอนุมัติงบประมาณแล้วนั้น จะท าให้พ่ีน้อง

ประชาชนต าบลหนองแวงได้รับความสะดวกมากยิ่งขึ้น การล าเลียงพืชผลทางการเกษตรก็จะ
ประหยัดเวลา ประหยัดต้นทุนได้มาก 

นางมยุรา  อาจวิชิต -มีสมาชิกสภาฯท่านใดมีข้อสงสัยที่จะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมอีกหรือไม ่  
ประธานสภาฯ  ต่อไปจะเป็นการขอมติที่ประชุมในการเห็นชอบการใหใ้ช้พื้นที่ในการก่อสร้างสะพานข้ามล า

น้ าชี-ท่าบ้าน หรือไม่ 
ที่ประชุม  -ไม่มีผู้ใดเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติมอีก และมีมติเห็นชอบ ๒๖  เสียง  งดออกเสียง  ๑  เสียง 

๔.๖.กำรอนุญำตให้ใช้พื้นที่ในกำรก่อสร้ำงบล๊อคคอนเวิร์ดห้วยหว้ำ-ท่ำวังปอ 
นางมยุรา อาจวิชิต -เรื่องการอนุญาตใช้พื้นทีใ่นการก่อสร้างบล๊อคคอนเวิร์ดห้วยหว้า-ท่าวังปอ เชิญฝ่ายบริหาร 
ประธานสภาฯ ชี้แจงต่อที่ประชุม 
นายทองมี ศรีตะวัน -การอนุญาตใช้พื้นที่ในการก่อสร้างสะพานข้ามสะพุงเหนือ-ท่าวังปอ ปัจจุบันเป็นบล็อก 
ส.อบต.ม.๑๙ คอนเวิร์ด ๒ ช่อง ซึ่งเวลาที่น้ าหลากจะท าให้เส้นทางนั้นขาด จึงสมควรที่จะก่อสร้างบล๊อก

คอนวิร์ดเพิ่มอีก ๒ ช่อง ซึ่งต่อไปจะท าให้การขนถ่ายพืชผลทางการเกษตรของประชาชนก็จะ
ท าได้สะดวกยิ่งข้ึน  

นายเล็ง แก้วอุดร -ขออภิปรายเห็นด้วยการอนุญาตใช้พื้นที่ก่อสร้างบล๊อกคอนเวิร์ดห้วยหว้า-ท่าวังปอ  
ส.อบต.ม.๑๐ ซึ่งเมื่อน้ าหลากนั้น พี่น้องประชาชนมีความล าบากมาก เส้นทางถูกตัดขาด หากมีงบประมาณ

ในการก่อสร้างสะพานข้าม ก็จะท าให้พ่ีน้องประชาชนได้รับประโยชน์ ความสะดวกในการขน
พืชผลทางการเกษตร  

นางมยุรา  อาจวิชิต -มีสมาชิกสภาฯท่านใดมีข้อสงสัยที่จะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมอีกหรือไม ่  
ประธานสภาฯ  ต่อไปจะเป็นการขอมติที่ประชุมในการเห็นชอบการใหใ้ช้พื้นที่ในการก่อสร้างสะพานข้ามสะ

พุงเหนือ-ท่าวังกอ หรือไม่ 
ที่ประชุม  -ไม่มีผู้ใดเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติมอีก และมีมติเห็นชอบ ๒๖  เสียง  งดออกเสียง  ๑  เสียง 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔ 
ระเบียบวำระท่ี ๕ เรื่องอ่ืนๆ 
    ๕.๑ โครงกำรแข่งขันกีฬำเยำวชนและประชำชนต ำบลหนองแวง ประจ ำปี ๒๕๖๓  
    (หนองแวงเกมส์ ครั้งท่ี ๒๒) 
นางมยุรา  อาจวิชิต -เชิญท่านหัวหน้าส านักปลัด ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและ 
ประธานสภาฯ  ประชาชนต าบลหนองแวง ประจ าปี ๒๕๖๓ (หนองแวงเกมส์ ครั้งที่ ๒๒) 
นายประทีป กังวลงาน -เนื่องจากนายกอบต.หนองแวง มอบหมายให้ชี้แจงเรื่อง การจัดโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน 
หัวหน้าส านักปลัด และประชาชน หนองแวงเกมส์ ครั้งที่ ๒๒ ประจ าปี ๒๕๖๓ โดยจะมีการเปลี่ยนสถานที่จัด

จากสนามกีฬาชัยทัศน์ มาเป็นอาคารโดมด้านหลังของส านักงาน และประเภทกีฬาตะกร้อ 
วอลเล่ย์บอล ซึ่งสามารถใช้สนามของอบต.ได้ ส่วนกีฬาฟุตบอล ก็จะเปลี่ยนเป็นกีฬาฟุตซอล 
จึงขอความคิดเห็นจากสมาชิกสภาฯว่ามีความเห็นตามที่เสนอหรือไม่ 

นายจ าปา หาวิชา -เนื่องจากการแข่งขันกีฬานั้น เยาวชนและประชาชนในหมู่บ้านทรัพย์อุดมนั้นให้ความส าคัญ 
ส.อบต.ม.๑๖  เป็นอย่างมาก และนักกีฬาของบ้านทรัพย์อุดมก็มีมาก จึงจะขอหารือกับประชาชนในหมู่บ้าน 

ก่อนจึงจะให้ข้อเสนอแนะอ่ืนๆได้ 
นายใบ ลีบ่อน้อย  -ในการเปลี่ยนสถานที่จัดโครงการ หรือ การเปลี่ยนแปลงประเภทกีฬาต่างๆนั้นเป็นเรื่อง 
ส.อบต.ม.๑๗ ส าคัญเนื่องจากต้องเป็นไปตามความต้องการของประชาชนในหมู่บ้าน ในต าบล ซึ่งต้องมีการ

หารือก่อนว่าจะด าเนินการอย่างไร 
นางมยุรา  อาจวิชิต -มีสมาชิกสภาฯท่านใดมีข้อสงสัยที่จะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมอีกหรือไม ่  
ประธานสภาฯ  
นายทองมี ศรีตะวัน -อยากฝากเรื่องการด าเนินการของการประปาส่วนภูมิภาค สาขาหนองบัวแดง เมื่อเกิด 
ส.อบต.ม.๑๙ ปัญหาในการใช้น้ าประปา เช่น น้ าไม่ไหล ท่อประปาแตก ทางการประปาส่วนภูมิภาค สาขา

หนองบัวแดงจะด าเนินการให้ทันทีหรือไม่ ฝากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องประสานงานในเรื่องปัญหา
ดังกล่าวด้วย 

นายวิชัย พงษ์รัตน์ -ขอท้วงติงการปฏิบัติงานของครูศพด. ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยม่วง เนื่องจากได้รับการ 
ส.อบต.ม.๕ ประสานจากพ่ีน้องผู้ปกครองว่าละเลยการปฏิบัติหน้าที่ในเวลาราชการ ซึ่งบางทีก็เจออยู่ใน

ตลาด การไม่มีสัมมาคารวะ ละเลยเรื่องการดูแลความสะอาดของลูกหลานนักเรียนที่อยู่ใน
ศพด. ฝากฝ่ายบริหารให้ก าชับการปฏิบัติหน้าที่ด้วย 

นางมยุรา  อาจวิชิต -มีสมาชิกสภาฯท่านใดที่จะเสนอเรื่องอ่ืนอีกหรือไม่ 
ประธานสภาฯ 
ที่ประชุม  -ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอ่ืนอีก 
นางมยุรา  อาจวิชิต -เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอ่ืนอีกก็ขอปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖๓ 
ประธานสภาฯ  ไว้แต่เพียงเท่านี้  ขอขอบคุณทุกท่านที่มาประชุมในวันนี้ 
 
    ปิดประชุมเวลา  ๑๓.๐๐ น.      
 

    (ลงชื่อ)            ประคอง  คลองไข่น้ า        ผู้จดรายงานการประชุม 
                   (นางสาวประคอง  คลองไข่น้ า) 
    เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง 
 



 
๑๕ 

 
 
 

                  (ลงชื่อ)        ใบ  ลีบ่อน้อย        ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
          (นายใบ  ลีบ่อน้อย) 
             ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 

              (ลงชื่อ)               เล็ง  แก้วอุดร        ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
         (นายเล็ง  แก้วอุดร) 
                คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

              (ลงชื่อ)           สมบัติ  จันทะมนตรี        ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
              (นายสมบัติ  จันทะมนตรี) 
               คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

 
 
รายงานการประชุมสภาฯนี้ สภาองค์การบริหารส่วนต าบลมีมติรับรองแล้วเมื่อสมัยประชุมสภาประจ าปี ๒๕๖๓           
สมัยวิสามัญที่  ๒  เมื่อวันที่  ๑๐  มีนาคม   ๒๕๖๓ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 

 
   (ลงชื่อ)              มยุรา  อาจวิชิต               ผู้รับรองรายงานการประชุม 

             (นางมยุรา  อาจวิชิต) 
      ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง       

 
 
 


